
 

เรื่องเสร็จที่ ๑๔๕/๒๔๘๑ 

 

บนัทึก 

เรื่อง  พระยาสุรราชฤทธานนทข์อรบัโฉนดที่ดินที่ไดร้บัพระราชทาน 

จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ   
    

 

(๑) นายกรฐัมนตรี (ในต าแหน่งบงัคบับญัชาส านกัพระราชวงั) ได้แจ้งมา
โดยหนังสือที่ ๔๑๑/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแสดง
ความเห็นในเร่ืองที่พระยาสุรราชฤทธานนท์ขอรับโฉนดที่ ดินที่ ได้ รับ พระราชทานจาก
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯ 

(๒) คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) ได้พิจารณา
เร่ืองนี้ แล้ว ปรากฏว่า พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินต าบลท่า
แปดต ารวจแปลงหนึ่งแก่พระยาสุรราชฤทธานนท ์โดยมีพระราชหัตถเลขาที่ ๘/๑๑๘ ลงวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๔๖๓ เป็นส าคัญ ที่ดินแปลงนี้อยู่ในความรักษาของกระทรวงวังเดิมมาเป็นเวลาหลายปี 
แต่ยังไม่มีโฉนด นอกจากนี้ ยังปรากฏจากข้อความที่ส านักพระราชวังได้ชี้ แจงเพิ่มเติมมาอีกว่า 
พระยาสุรราช-ฤทธานนท ์"ได้ปลูกสร้างบ้านเรือนลงในที่นั้นเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๓" 
ทั้งนี้ พึงเห็นได้ชัดว่า ผู้ รับพระราชทานได้รับมอบที่ดินจากผู้พระราชทานแล้วและยังได้ เข้า
ครอบครองอกีด้วย 

(๓) ในที่นี้ ข้อเสนอให้ระลึกว่า แม้บันทกึของคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับกอ่นๆ 
ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในเร่ืองที่ดินที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ไป คือฉบับที่ส่งพร้อมกบัหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงกรมเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีที่ ๘๙๒/
๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๙ และฉบับที่ส่งพร้อมกับหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาถึง
กรมเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีที่ ๑๕๗๙/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๔๘๐ นั้น จะว่าด้วยเฉพาะ
ที่ดินที่เอามาจาก "บัญชีเล้ียงชีพบาทบริจาริกาซึ่งพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงท าไว้" 
กด็ี แต่หลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในบันทึกนั้นๆ ย่อมน ามาใช้ส าหรับการพิจารณาในเร่ืองใหม่นี้ ได้ 
กรรมการร่างกฎหมายจึงเห็นว่า โดยที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯ ทรงเป็นสมบูรณาญาสิทธิ
ราชพระบรมราชโองการของพระองค์จึงมีผลเป็นกฎหมาย และพระองค์ทรงมีสิทธิที่จะเอาที่ดิน
แห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ หรือทรัพย์สินส่วนพระองค์ (ซึ่งใน
รัชสมัยของพระองค์ยังหาได้มีการแบ่งแยกเช่นนี้ ไม่) ไปพระราชทานได้ 

(๔) ขอเสนอให้ระลึกว่า กรรมการร่างกฎหมายได้เคยแสดงถึงความส าคัญ
ในทางกฎหมายไว้ว่า ผู้รับพระราชทานจะได้กรรมสิทธิ์ต่อเม่ือได้จดทะเบียนการโอนโฉนดไปใน
นามของตน แต่ที่ดินที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานไปในรายนี้  เป็น
ที่ดินที่ ยังไม่มีโฉนด และก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ใน

 
ส่งพร้อมกบัหนังสอืที่ ๒๑๕๕/๒๔๘๑ ลงวันที ่๙/๑๐/๒๔๘๑ 



 ๒ 

พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๗ (มาตรา ๓๙,๔๑,๔๕) กม็ีหลักอยู่ว่า การโอนจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียน แต่หลักนี้ ใช้เฉพาะในเร่ือง "ที่ดินซึ่งได้รับโฉนด" กล่าวอกีนัยหนึ่ง ก็
คือ ส าหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดนั้น การโอนย่อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

(๕) โดยเหตุนี้  กรรมการร่างกฎหมายจึงเห็นว่า การพระราชทานที่ดินแก่พระยา
สรุราชฤทธานนทเ์ป็นอนัสมบูรณ์แล้ว 

 

 

(ลงชื่อ)   เดือน บุนนาค 

(นายเดือน บุนนาค) 
เลขาธกิาร 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
มกราคม ๒๔๘๑ 
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บันทึก
เรื่อง พระยาสุรราชฤทธานนท์ขอรับโฉนดที่ดินที่ได้รับพระราชทาน

เว่                            Pa
จากพระบาท สมเดจพระมงกุฎเก ลาฯ

(๑) นายกรัฐมนตรี (ในตําแหน่งบังคับบัญชาสํานักพระราชวัง) ได้แจ้งมา
โดยหนังสือที่ doo /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ WAYMAN ๒๕๕๑ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแสดง
ความเห็นในเรื่องที่พระยาสุรราชฤทธานนท์ขอรับโฉนดที่ดินที่ได้รับ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

(๒) คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) ได้พิจารณา
เรื่องนี้แล้ว ปรากฏว่า พระบาทส
             มเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินตําบลท่า
แปดตํารวจแปลงหนึ่งแก่พระยาสุรราชฤทธานนท์ โดยมีพระราชหัตถเลขาที่ ๕/๑๑๕ ลงวันที่ @
มิถุนายน ๒๕๐๓ เป็นสําคัญ ที่ดินแปลงนี้อยู่ในความรักษาของกระทรวงวังเดิมมาเป็นเวลาหลายปี
แต่ยังไม่มีโฉนด นอกจากนี้ยังปรากฏจากข้อความที่สํานักพระราชวังได้ชี้แจงเพิ่มเติมมาอีกว่า
พระยาสุรราช-ฤทธานนท์ *ได้ปลูกสร้างบ้านเรือนลงในที่นั้นเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๐อ๓”
ทั้งนี้พึงเห็นได้ชัดว่า ผู้รับพระราชทานได้รับมอบที่ดินจากผู้พระราชทานแล้วและยังได้เข้า
ครอบครองอีกด้
             วย

(๓) ในที่นี้ข้อเสนอให้ระลึกว่า แม้บันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับก่อนๆ
ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในเรื่องที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ไป คือฉบับที่ส่งพร้อมกับหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ๕๓๒/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๕ และฉบับที่ส่งพร้อมกับหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาถึง
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ๑๕๐๓ /๒๕๕๐ ลงวันที่ mo จิ้นวาคม ๒๕๕๐ นั้น จะว่าด้วยเฉพาะ
ที่ดินที่เอามาจาก "บัญชีเลี้ยงชีพบาทบริจาริกาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงทําไว้”
ก็
             ดี แต่หลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในบันทึกนั้นๆ ย่อมนํามาใช้สําหรับการพิจารณาในเรื่องใหม่นี้ได้

กรรมการว่างกฎหมายจึงเห็นว่า โดยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงเป็นสมบูรณาญาสิทธิ
ราชพระบรมราชโองการของพระองค์จึงมีผลเป็นกฎหมาย และพระองค์ทรงมีสิทธิที่จะเอาที่ดิน
แห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ หรือทรัพย์สินส่วนพระองค์ (ซึ่งใน
รัชสมัยของพระองค์ยังหาได้มีการแบ่งแยกเช่นนี้ไม่) ไปพระราชทานได้

(๕) ขอเสนอให้ระลึกว่า กรรมการร่างกฎหมายได้เคยแสดงถึงความสําคัญ
ในทางกฎหมายไว้ว่า ผู้รับพระราช
             ทานจะได้กรรมสิทธิ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนการโอนโฉนดไปใน
นามของตน แต่ที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานไปในรายนี้ เป็น

ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด และก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ใน

ส่งพร้อมกับหนังสือที่ ๒๐๕๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ «/๑๐/๒๕๕๑
             [END PAGE 1]
             ๒

พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๕ (มาตรา ๓๓๕,๕๑.๕๕) ก็มีหลักอยู่ว่า การโอนจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียน แต่หลักนี้ใช้เฉพาะในเรื่อง "ที่ดินซึ่งได้รับโฉนด” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็
คือ สําหรับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดนั้น การโอนย่อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องจดทะเบียน

(๕) โดยเหตุนี้ กรรมการร่างกฎหมายจึงเห็นว่า การพระราชทานที่ดินแก่พระยา
สุรราชฤทธานนท์เป็นอันสมบูรณ์แล้ว

(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค
(นายเดือน บุนนาค)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๑
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